

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๓/๕๐๕๑



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุม International Tiger Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การประชุม International Tiger Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความละเอียด แจ่มแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาวลาตีวอสต็อกว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่ง (The Vladivostok Declaration on Tiger Conservation) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทย ในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ป้องกันการลักลอบล่า สืบสวนและประเมินเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในอนาคต และเพื่อป้องกันการทำลายพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง และหากจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง รวมทั้งเห็นควรให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้การรับรองร่างปฏิญญาวลาตีวอสต็อกว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่ง ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรับหลักการของร่างปฏิญญาวลาตีวอสต็อกว่าด้วยการอนุรักษ์เสือโคร่ง มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับการอนุรักษ์เสือโคร่งและการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายระหว่างภูมิภาค โดยการกำหนดนโยบายที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรเสือโคร่งให้คงอยู่สืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail : Wannapa@nesdc.go.th